

## รมต.คลัง กล่าวขอบคุณ

### ในพิธีลงนามการจัดจำหน่าย “พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2545

ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านปลัดกระทรวงการคลัง  
ท่านประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของสถาบันการเงินทั้ง 12 แห่ง  
ท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่อยู่ ณ ที่ประชุมแห่งนี้

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างสูงที่ได้มีโอกาสมาเป็นสักขีพยานและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติในวันนี้ กระผมถือว่า วันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจไทย เพราะไม่เคยมีครั้งใดเลยในอดีตที่ผ่านมา ที่มีการจำหน่ายพันธบัตรที่มีมูลค่าสูงถึงขนาดนี้ กระผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือกันจำหน่ายพันธบัตรครั้งนี้จะเป็นคุณประโยชน์อย่างสูงต่อประเทศโดยรวม ไม่เพียงแต่เป็นการ แก้ไขปัญหาทางการเงินของประเทศ ประชาชนก็มีโอกาส มีทางเลือกในการออมและการลงทุนอีกด้านหนึ่ง ในขณะที่เดียวกันก็สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศ เพราะทุกอย่างนั้นมีความชัดเจน โปร่งใส สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยเป็นอย่างดีว่า ประเทศเรานั้นมิใช่ประเทศที่ด้อยโอกาส แต่เราสามารถสร้างประเทศของเราได้ หนี้สินเพียงเท่านี้มิใช่ปัญหาหนักเกินกำลังของคนไทย คนไทยสามารถจัดการ ได้อย่างไม่มีปัญหา ด้วยมูลค่าพันธบัตรสูงขนาดนี้ กระผมกลับมีความคิดว่า ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ประการใด ด้วยความร่วมมือของสถาบันการเงินทั้ง 12 แห่ง และธนาคารออมสิน ด้วยเครือข่ายสาขากว่า 4,000 แห่ง ผมเชื่อว่าการจัดจำหน่ายครั้งนี้จะประสบความสำเร็จอย่างสูงทีเดียว

มีเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ผมรู้สึกดีใจ ก็คือว่า เมื่อเราลงนามร่วมกันในวันนี้ ผมรู้สึกว่ารัฐบาลนี้มีได้อยู่อย่างโดดเด่น ในยามที่ประเทศมีวิกฤตการณ์ ในยามที่สถาบันการเงินประสบปัญหา รัฐบาลก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ ในยามที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือกัน ภาคเอกชนเองก็ได้สะท้อนออกมาถึงความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความร่วมมือที่จะช่วยเหลือภาครัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ฉะนั้นผมมองว่าวัน วันนี้ เป็นเพียงก้าว ก้าวเดียวเท่านั้นเอง เพราะในอนาคตนั้น ประเทศไทยจะต้องพยายามพัฒนาตนเอง จะต้องพยายามปฏิรูปตนเอง ไม่ว่าจะภาคสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะภาคการผลิต ไม่ว่าจะภาคสังคม หรือภาคการเมือง หนทางข้างหน้ามันยังอีกไกล และต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด ต้องใช้ความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มิฉะนั้นแล้วประเทศไทยเรานั้นคงจะมีการปฏิรูปให้สำเร็จได้ยาก

ผมเดินทางไปประชุมที่อาเซม ที่เดนมาร์ก ชัดเจนเลยว่าทุกประเทศในขณะนี้ใน โลกกำลังมุ่งเข้าสู่กระบวนการของการปฏิรูป ประเทศใดที่มีพลังความสามัคคี มีความมุ่งมั่นในการปฏิรูป ประเทศเหล่านั้นก็จะสามารถไปสู่หลักชัยในอนาคตข้างหน้าได้ ประเทศใดก็แล้วแต่ที่ขาดความมุ่งมั่น ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างเอาตัวรอด ประเทศเหล่านั้นจะค่อย ๆ ถดถอย ๆ วน ๆ นายกรัฐมนตรีก้าวเข้ามาสู่วงการเมืองในครั้งนี้ ด้วยมีจุดมุ่งมั่นอย่างแท้จริง ที่จะนำพาประเทศไทยนั้น ไปสู่หลักชัยในอนาคตข้างหน้า เพื่อให้ประเทศนั้นมีความทันสมัย มีความมั่งคั่งกลับคืนมาสู่ชนชาวไทย รัฐบาลชุดนี้ต้องการปวารณาตัวว่า トラบใดที่ยังอยู่ในคณะรัฐมนตรี ก็จะพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนนั้นอย่างเต็มกำลัง มีอะไรที่ภาคเอกชน ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ รัฐบาลยินดีที่จะ

สนับสนุน เพราะถือว่าประเทศนั้นมิได้แข่งขันด้วยตัวเอง แต่ผู้ที่แข่งขันนั้นก็คือภาคเอกชน และเบื้องหลังภาคเอกชนนั้น กำลังสำคัญก็คือ สถาบันการเงิน

ฉะนั้นวันนี้ในนามของรัฐบาล กระผมขอกราบขอบพระคุณ สถาบันการเงินทุกแห่ง กระทรวงการคลัง และที่จะขาดเสียมิได้ ก็คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันผลักดันจนกระทั่งการจำหน่ายพันธบัตรในวันนี้มาถึงจุดนี้ได้ และใคร่ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เข้าร่วมกันซื้อพันธบัตรครั้งนี้ เพราะครั้งนี้ จะเป็นการแสดงพลังร่วมกันว่า ประเทศไทยเรานั้น มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว เพื่อว่าข้างหน้าเราจะได้ร่วมกันเดิน ไปอย่างมั่นคง เพื่อประโยชน์สุขของคน ไทยทั้งมวล ขอขอบพระคุณอีกครั้ง  
ครับ